



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
8 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 8 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,081 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,324,850 ราย เสียชีวิต 54 ราย เสียชีวิตสะสม 29,088 ราย รักษาหายเพิ่ม 10,588 ราย รักษาหายสะสม 4,204,483 ราย ยังรักษาอยู่ 91,279 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 516,905,376 (+406,474) ราย เสียชีวิต 6,275,649 (+1,008) ราย รักษาหาย 471,559,943 (+397,895) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เมียนมา เริ่มใช้วัคซีนซิโนฟาร์มรุ่นผลิตเองในประเทศ เนเธอร์แลนด์ ผลการศึกษา พบว่าน้ำหนักร่างกายมีผลกับประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ผู้เป็นโรคอ้วนขึ้นรุนแรงมีระดับแอนติบอดีต่ำกว่าผู้มีน้ำหนักตัวปกติมากกว่า 3 เท่า ขณะที่กลุ่มที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค มีระดับแอนติบอดีต่ำกว่าคนที่น้ำหนักปกติสูงถึง 27 เท่า จีน คุมกักเริ่มการตรวจหาเชื้อขนาดใหญ่เมื่อวันที่ 7 พ.ค./ นครเซี่ยงไฮ้ ประกาศเลื่อนการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาแห่งชาติออกไปอีก 1 เดือน แม้ว่าสถานการณ์การระบาดเริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อลดลงติดต่อกันนาน 8 วัน อังกฤษ เผยบทวิเคราะห์ชี้สายพันธุ์เซลล์ต้า โอมิรอน BA.2 เสี่ยงก่ออาการลงโควิดสูง

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ,มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ไทยนิวส์)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด 19 มี 25 จังหวัดยังระบาดเกิน 100 ราย และจังหวัดที่ติดเชื้อไม่ถึง 100 ราย มี 51 จังหวัด จำนวนนี้เป็นจังหวัดที่ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย มี 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร 9 ราย, พะเยา 9 ราย, สตูล 8 ราย, แม่ฮ่องสอน 6 ราย, เชียงราย 3 ราย, ยะลา 2 ราย และลำพูน 2 ราย ส่วนจังหวัดลำปางไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ภาพรวมมีเพียงภาคใต้และภาคตะวันตกที่ติดเชื้อต่ำกว่า 100 รายทุกจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ไทยนิวส์

- นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "รัฐบาลเล่าเรื่อง โดยทีมวารสารศาสตร์" ว่า นายก ๓ ขอบคุณทุกหน่วยงาน และประชาชนที่ให้ความร่วมมือ จนทำให้สถานการณ์โควิดของประเทศไทยดีขึ้น ได้รับการชื่นชมจากนานาชาติ ล่าสุด WHO เลือกให้เป็นประเทศต้นแบบลำดับที่ 3 นำร่องจัดกิจกรรมทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพสุขถ้วนหน้าจากการรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 หลังไทยสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอแนะกับประเทศสมาชิก ในที่ประชุมขององค์การอนามัยโลก ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้

2. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด,ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สำนักข่าวอิศรา, สปริงนิวส์, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, workpointtoday, ch7, topnews, thestandard, thebangkokinsight, innnews, amarintv., Nationtv., Mcoot, thaigov., thaiPBS)

- นายก ๓ รับทราบความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิดไทย "ChulaCov19" ชนิด mRNA ของศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขณะนี้การผลิตอยู่ในขั้นการออกแบบวัคซีนและให้โรงงานในสหรัฐอเมริกาผลิต ซึ่งผ่านการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ 1 และ 2 แล้ว มีความปลอดภัย กระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงเป็นที่น่าพอใจและสูงกว่าวัคซีนไฟเซอร์ชัดเจน ส่วนระยะต่อไปจะเป็นการผลิตวัคซีนเองภายในประเทศ โดยบริษัท ไบโอเนตเอเชีย จำกัด ซึ่งผลิตวัคซีนล็อตแรกเรียบร้อยและผ่านการประกันคุณภาพแล้ว ทางทีมวิจัยได้ส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของ อย. เพื่อขอทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ 1 และ 2 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากอย. คาดว่าจะขึ้นทะเบียนวัคซีนได้ภายในปลายปี 2565 ตามเป้าหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 ขอให้รอการพิจารณาทางวิชาการก่อน โดยตามหลักการถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนชนิดใหม่ขึ้นมา ก็ฉีด mRNA ซ้ำต่อไปได้ แต่ต้องดูตามสถานการณ์และข้อแนะนำ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ถึงรอบที่ต้องฉีดเข็ม 5 และที่สำคัญฉีดวัคซีนแล้วยังพบการติดเชื้อได้ และถ้าเว้นระยะนานไปภูมิคุ้มกันก็จะลดลง แต่การป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตยังสูงอยู่ ซึ่งถือว่าน่าพอใจ

3. อาการลงโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, innnews, thaigov)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายก ๗ และรณว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. มอบหมาย สธ. ติดตามอาการและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลตนเอง หลังพบว่าผู้ที่หายป่วยจากโควิด 19 จำนวนมาก มีภาวะลองโควิดหรืออาการที่เกิดขึ้นหลังจากหายป่วย เช่น เหนื่อยล้า หายใจไม่อิ่ม ไอ เจ็บหน้าอก การรับรู้กลิ่นและรสเปลี่ยนไป เป็นต้น ทั้งนี้ สธ.จัดตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID ในโรงพยาบาลทุกระดับ ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก หรือผ่านระบบพบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ผ่านการนัดหมาย ทั้งคลินิก Long COVID และคลินิกเสมือนจริง (Virtual clinic) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว โดยกทม.เตรียมเปิดคลินิก Long COVID ในโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ในวันที่ 9 พ.ค. 65 ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ กทม. เบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ข้อมูลทั่วโลก พบผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด 19 จะมีอัตราการเกิดภาวะลองโควิดสูงถึงร้อยละ 56.9 เกิดได้ทั่วร่างกายในหลายระบบ โดยอายุที่มากขึ้นจะมีอัตราการเกิดอาการผิดปกติทั่วไป อาการทางด้านจิตเวช ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และผิวหนังมากขึ้น พบได้ทุกเพศ ทุกวัย และเป็นได้ไม่ว่าจะเคยติดเชื้อแบบไม่มีอาการ มีอาการน้อย หรือมีอาการรุนแรง สำหรับไทยมีคนติดเชื้อทั้งในและนอกระบบสูงเกิน 5-6 ล้านคนแล้ว โอกาสที่จะมีประชาชนที่ประสบปัญหาลองโควิดจำนวนมากหลายแสนคนจนถึงหลักล้าน ดังนั้นผู้ที่เคยติดเชื้อไปแล้ว ควรป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อซ้ำ ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และคอยประเมินอาการผิดปกติต่างๆ หากสงสัยควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand</p> <p>-พญ.กิตติมา บ่างพัฒนาศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันโรคทรวงอก คาดอาการลองโควิด สายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอนไม่แตกต่างกัน และมีโอกาสเกิดในผู้ที่มีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่มีอาการน้อย เกิดได้ตั้งแต่ระยะสั้น 1 สัปดาห์จนถึงต่อเนื่องนานหลายเดือน ส่วนการเกิดลองโควิดระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวិจัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-องค์การอนามัยโลกประเทศไทย เปิดข้อมูลอาการลองโควิด 3 อาการหลักที่พบบ่อย คือ หายใจไม่อิ่ม สมองล่า และอ่อนเพลีย 3 เดือนหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด19 แบบรุนแรงเฉียบพลัน หากยังหายใจลำบาก สมองล่า หรืออ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ แม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากอาจมีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วยอื่น ๆ ซึ่งต้องได้รับการรักษาที่ต่างออกไป</p> <p>4. การเตรียมเปิดเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่มีความพร้อมรับมือเปิดเทอมใหม่ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ เกิน 100% เนื่องจากตัวเลขของนักเรียนที่ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นตามลำดับ กลุ่มอายุ 5-11 ปี ได้รับวัคซีนแล้ว 71.25% ส่วนอายุ 12-18 ปี ได้รับวัคซีนแล้ว 71.40%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-สำนักงานกทม.ร่วมกับสำนักงานเขตและโรงเรียนสังกัด กทม. จัดทีมเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ร.ชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวทาง school based โดยใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ให้บริการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการให้วัคซีนเข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 5-11 ปี และจะวางแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม เป็นลำดับถัดไป</p> <p>5. ผ่อนคลายมาตรการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- กลุ่มผู้ประกอบการสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ รวมกว่า 10 สมาคม ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อการฟื้นฟูและบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจร ปลอดภัย และยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยในระดับภูมิภาค โดยจะยื่นหนังสือถึง นายก ๗และผอ.ศบค. ในวันที่ 9 พ.ค.65 เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาทบทวนมาตรการต่างๆ ในการประชุม ศบค. วันที่ 10 พ.ค.65</p> <p>6. โรคประจำถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(โพสต์ทูเดย์)</p> <p>-นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย 7 ทิศทางนโยบายเพื่อเดินหน้าโควิดสู่โรคประจำถิ่น 1.การเพิ่มการลงทุนเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านมามีไทยชนะ หมอชนะ รวมถึงหมอพร้อม ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจากเป๋าตัง ครม.กำลังหารือทำแพลตฟอร์มแห่งชาติ 2.การเตรียมพร้อมรับมือการระบาดครั้งต่อไปและพัฒนาบุคลากรสหสาขา ทั้งโรคทั่วไป โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภาวะลองโควิดและมิสซี 3.การดูแลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงการรักษาตามสิทธิ 4.ยกระดับการพึ่งพาตนเองด้านยา วัคซีน ชุดตรวจ และเวชภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้ไทยมีวัคซีน 3 ตัวที่ก้าวหน้าคือ วัคซีนขององค์การเภสัชกรรม วัคซีนใบยา และวัคซีนของจุฬาฯ 5.การจัดการขยะทางการแพทย์หรือขยะติดเชื้อ 6.พัฒนากลยุทธ์การบูรณาการข้อมูล และ 7.การ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ค้นหา บันทึก และเผยแพร่ตัวอย่างที่ดี รวมทั้งบทเรียนสำคัญในการจัดการกับภาวะระบาดใหญ่ หากควบคุมโรคได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะเดินทางเป็นโรคประจำถิ่นตามเป้าหมาย ส่วนมาตรการผ่อนคลายเป็นขั้นกับพื้นที่และสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(เดลินิวส์)</p> <p>- สสจ. แจงภูเก็ตพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น หลัง 6 วันติดต่อกันตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่มีผู้เสียชีวิต</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, newtv., thaigov)</p> <p>- ที่รพ.เบตง จ.ยะลา ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัด สธ. นพ.สุเทพ เพชรมาท หัวหน้าผู้ตรวจฯ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด 19 และการฉีดวัคซีน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเสริมพลัง อสม. โดยปัจจุบัน เบตงพบผู้ติดเชื้อโควิดรายวันไม่ถึง 10 ราย ให้ อสม.เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews, tnnthailand</p> <p>- กรมอนามัย ว่า การติดเชื้อโควิด 19 ซ้ำมักเกิดหลังจากติดเชื้อครั้งแรกเกิน 3 เดือน ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง สายพันธุ์โอไมครอนติดเชื้อซ้ำสูงกว่าเดลตา จาก 3 สาเหตุ คือ 1.เกิดในช่วงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบ 2.เชื้อที่ระบาดในปัจจุบันมีการกลายพันธุ์ 3.ประมาท ขาดการป้องกันตัวเอง และมีพฤติกรรมเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>- อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมราชทัณฑ์ ถือว่าดีขึ้นอย่างชัดเจน และยังคงไม่พบเรือนจำระบาดใหม่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เรือนจำและทัณฑสถานสามารถบริหารจัดการพื้นที่และกำหนดแนวทางเพื่อดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเร่งฉีดวัคซีน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานได้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสแล้ว</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ newtv.</p> <p>- บรรยายภาควิชาวันที่ 2 งานประชุม วิชาการกัญชาทางการแพทย์ "บูรพาธรรมกัญ มหัศจรรย์กัญชา" ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก มีการจัดบูธนิทรรศการ เกี่ยวกับการพัฒนาปลูกพืชกัญชา กัญชง การแปรรูปกัญชาใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลาดนัดความรู้ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เวทีเสวนาอาทิ กัญชยาสามัญประจำบ้าน, ประสบการณ์ปลูกกัญชาต้นทุนต่ำ ผลผลิตสูง, รู้ทันข้อกฎหมาย ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชาได้ง่ายและรวดเร็ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ข่าวสด) เว็บไซต์ (newtv.)</p> <p>- เพลง “อนุทิน ชาญวีรกุล โพสต์ภาพ ใก่ย่างที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชา พร้อมข้อความระบุว่า นโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย หลังวันที่ 9 มิ.ย. 65 ประชาชนปลูกง่าย เพื่อใช้ในครัวเรือน ผ่านการจดแจ้ง การแจกกัญชา 1 ล้านต้น ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ สามารถทำได้ ไม่มีผูกขาด แต่มีระเบียบกฎหมายในการเข้าสู่ธุรกิจ เป็นโอกาสให้ประชาชนกับรัฐมีรายได้จากกัญชา กัญชง หลายหมื่นล้านบาท ไม่มีการสัมปทาน เป็นตลาดเสรีเพียงต้องทำตามกฎหมาย ต่างจากเหล่าที่รายใหญ่ 2-3 รายได้สิทธิจากการประมูล จากนั้นเจ้าหน้าที่ไล่จับประชาชน ยกตัวอย่างใก่ย่างกัญชาตัวละ 300 บาททุกคนทำขายได้โดยใช้กัญชาจากการปลูกที่ได้รับอนุญาตหรือจดแจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ต้องมี อย. แต่ถ้ารายใหญ่จะทำใส่ซอง ใส่กล่อง ติดซื้อสินค้า มีโฆษณา ต้องขอ อย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, workpointtoday)</p> <p>- ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการและการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด โดย นพ.สุจิตระ ปรีชาวิทย์ รพ.จิตเวชสระแก้วราชชนครินทร์ กล่าวว่า ข้อมูล สธ. ปี 63-64 ช่วงการระบาดของโควิด 19 พบว่า ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแผนกจิตเวชลดลง แต่ผู้เข้ารับการรักษาโรคจากการใช้สารเสพติดไม่รวมแอลกอฮอล์และบุหรี่ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องถึง 20-40% จึงควรสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม รัฐควรทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชาเข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันยังสามารถป้องกันบุคคลทั่วไปและเยาวชนจากความเสี่ยงของกัญชารูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการอย่างเสรี</p> <p>พล.รศ.มน กัลยาศิริ ผอ.ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) กล่าวว่า การใช้กัญชาต้องใช้อย่างถูกต้องเข้าใจผลข้างเคียงจากการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี พบกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี มีการใช้กัญชาแบบสูบเพิ่มมากขึ้น ส่วนการกิน การดื่มพบเพิ่มทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะวัยกลางคน</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ชวรินทร์ ชาญศิลป์ นายกสมสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เสนอว่า ร่างพ.ร.บ.ที่จะผ่านสภาฯ นั้นขอให้ตีกรอบเฉพาะการใช้ทางการแพทย์ก่อน ส่วนการใช้ด้านอื่นๆขอให้รอพัฒนาระบบการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้มีการควบคุมการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลิต ป้องกันการใช้นอกระบบ ทั้งนี้พบพฤติกรรมฆ่าตัวตายในวัยรุ่นที่ใช้กัญชาสูง 3-4 เท่า ซึ่งน่ากังวลหากเปิดใช้กัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ ปัญหาการฆ่าตัวตายอาจจะเพิ่มขึ้น</p> <p>นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การแก้ไขประกาศ สธ. ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จะส่งผลทำให้พืชกัญชาในส่วนที่มีสารTHC สูง ซึ่งมีใช้สารสกัด ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิ.ย.2565 ชัดต่อกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ ไม่มีประเทศใดออกกฎหมายลักษณะนี้ จะทำให้การค้ากัญชาผิดกฎหมายกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ทำให้มีใช้เพื่อสันตนาการได้ อาจส่งผลให้มีการใช้กัญชาเพิ่มขึ้น จนส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว เกิดอาชญากรรม อุบัติเหตุ ปัญหาสังคม ทั้งนี้ การจัดทำร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย มีจุดอ่อนหลายประการ เน้นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาที่เอื้อต่อกลุ่มทุน ขาดมาตรการคุ้มครองสุขภาพ ขาดมาตรการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสม</p> <p>ด้าน ดร.ภูวิชชญา เหลืองธีรกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับบางประเด็นใน ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ และพิจารณาบทกำหนดโทษกรณีที่ไม่จดแจ้งหรือไม่ขออนุญาตครอบครองภายหลังสิ้นอายุใบอนุญาต และควรมีการกำหนดหมวดใหม่ ให้มีการตั้งกองทุนสำหรับเยียวยาผลกระทบ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของสธ. และไม่สามารถใช้กองทุนของ ป.ป.ส.ได้</p>	
<p>สธ. ชี้แจงข่าว "ปูที่มีรู คือปูที่ฉีดสารฟอร์มาลิน"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยนิวส์</p> <p>- จากกรณีมีการประกาศเตือนในเฟซบุ๊กถึงประเด็นเรื่องหลีกเลี่ยงการรับประทานปูที่มีรู จากข้อความที่ระบุว่าห้ามรับประทานปูที่มีรู เพราะว่ามันเอาไว้อัดสารฟอร์มาลินเข้าไป กรมอนามัยชี้แจงว่าเป็นภาพเก่าถูกแชร์ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งสื่อต่างประเทศได้แจ้งว่ารูที่ท้องปูไม่ได้เกิดจากการฉีดน้ำทะเลเข้าไปเพื่อเพิ่มน้ำหนักและรักษาความสด แนะนำบริโภคซื้ออาหารทะเลให้ดมกลิ่น ถ้ามีกลิ่นฉุนแสบจมูกให้สงสัยว่ามีฟอร์มาลินอยู่ และก่อนการทำอาหารควรล้างให้สะอาด เพราะฟอร์มาลินละลายน้ำได้ดีจะถูกชะล้างออกไปได้มาก</p>	-
<p>การแพทย์จีโนมิกส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)</p> <p>- เสนอสรุป สวรรส.เผยความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทย ขณะนี้ ศูนย์สกัดสารพันธุกรรมได้เริ่มส่ง DNA) ที่เปิดรับกลุ่มตัวอย่างมาจากเครือข่ายสถาบันวิจัยทางคลินิกทั่วประเทศกว่า 36 หน่วยงานเข้าสู่กระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมแล้ว โดยทยอยส่งต่อไปยังศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมจากดีเอ็นเอจากผู้ป่วยใน 5 กลุ่มโรคสืบทอด 200 ราย ตั้งแต่ปี 50,000 รายใน 5 ปี และแปลงเป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อนำไปต่อยอดวิจัยด้านการแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยโรคและเลือกวางแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงทำนายโอกาสการเกิดโรคต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมร่วมค้าไทยโอมิคส์เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ 458 ล้านบาท ในโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่อาคาร 10 ปีเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, tnnthailand, thailandplus)</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประเด็นไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะทำให้เส้นเลือดแตกได้ พบเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่พบการสระผมก่อนอาบน้ำจะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองสำหรับโรคหลอดเลือดในสมองที่เกิดในท้องน้ำ มักเกิดขณะเบ่งถ่ายอุจจาระหรือยืนปัสสาวะ มากกว่าขณะอาบน้ำ</p>	-
<p>จี.ร.แบน "บุหรีเมนทอล"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรียกร้องรัฐบาลเดินหน้าแบนบุหรีเมนทอลหลังหลายประเทศแบนแล้ว ล่าสุด อย.สหรัฐฯ ประกาศแบน เพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ เกรงการออกกฎหมายห้ามบุหรีเมนทอลในประเทศไทยจะถูกแทรกแซงโดยบริษัทบุหรีด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการวิ่งเต้นฝ่ายการเมือง การให้องค์กรบงกชหน้าออกมาคัดค้าน และบิดเบือนข้อมูลเพื่อล้มล้างกฎหมายนี้ ฝากไปยังรัฐบาลให้เห็นความสำคัญของสุขภาพประชาชนมาก่อนผลประโยชน์ทางธุรกิจ</p>	-
<p>กรมอนามัย" เตือน 4 แมลงและสัตว์มีพิษ ในช่วงหน้าฝน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, Chiangmainews, mcot)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงหน้าฝน ประชาชนควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและบริเวณรอบบ้านให้เป็นระเบียบ ไม่รกกรุงรัง เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์มีพิษที่พบบ่อย 4 ชนิด ได้แก่ งู ตะขาบ แมงป่อง และแมลงก้นกระดก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมอุตุนิยมวิทยาไซโคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนช่วงนี้ถึง 9 พฤษภาคมนี้ ภาคใต้ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดย สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมแล้ว 3 อำเภอ ผวจ.ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนทั้ง 19 อำเภอ ให้เฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า ไหลหลาก และคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้</p>	
<p>เพลิงไหม้ คลังเวชภัณฑ์ รพ.ศูนย์สกลนคร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เวลาประมาณ 04.10 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้ คลังเวชภัณฑ์ รพ.ศูนย์สกลนคร ชุดดับเพลิงเทศบาล นครสกลนคร ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร และชุดเมตตาร่วมออกตรวจสอบ เบื้องต้นพบเป็นลักษณะเพลิงไหม้อาคารชั้นเดียว ซึ่ง ภายในตัวอาคารเป็นส่วนงานคลังเวชภัณฑ์ เบื้องต้นมีคลังเวชภัณฑ์ยาและห้องเก็บเอกสารผู้ป่วยได้รับความเสียหาย ซึ่ง เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้</p>	-